

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

1	นางสาว	กนกพร	ชมภูพาน	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การจัดการ
2	นางสาว	กัญญารัตน์	เทพธานี	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การจัดการ
3	นางสาว	ชนิษฐา	สันทาลูนัย	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การจัดการ
4	นางสาว	รินรดา	จันทะโสม	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การจัดการ
5	นางสาว	วรรณภา	วรรณทวี	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การจัดการ
6	นางสาว	สุภิธรา	สีหวงษ์	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การจัดการ
7	นางสาว	อภิญา	แสงสกุล	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การจัดการ
8	นางสาว	มะลิณี	ปิจอ	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การตลาด
9	นางสาว	รุจิรา	เบ็ญมาส	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การตลาด
10	นางสาว	รุ่งรัตน์	ปัดดา	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การตลาด
11	นางสาว	วลัยภรณ์	งามเสงี่ยม	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การตลาด
12	นางสาว	สุกัญญา	อารีย์	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การตลาด
13	นางสาว	สุรัตดา	วรรณวงษ์	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การตลาด
14	นาย	จารุพัฒน์	นวลสาย	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การตลาด
15	นาย	ธนวัฒน์	อินทร์วัน	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การตลาด
16	นาย	นพพล	ใหม่แปลง	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การตลาด
17	นาย	ยศพล	โพธิ์ดี	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การตลาด
18	นางสาว	กมลวรรณ	คำกลาง	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
19	นางสาว	กุลนันท์	ชินรัตน์	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
20	นางสาว	จุฑามาศ	กาบบัว	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
21	นางสาว	จุฬาลักษณ์	ภักดี	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22	นางสาว	ญารากรณี	พันธุ์มะลิ	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
23	นางสาว	ฐานมาศ	สารชาติ	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
24	นางสาว	ธิดารัตน์	นิตยชัย	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
25	นางสาว	น.ส. วลัยลักษณ์	เพ็ชรศึกษา	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
26	นางสาว	นพเกตุ	ยี่รัมย์	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
27	นางสาว	นันทพัชร	พงษ์สุระ	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม

28	นางสาว	ประภาพร	บุญประสพ	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
29	นางสาว	วชิราภรณ์	ชุคำ	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
30	นางสาว	วาสนา	สาระพล	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
31	นางสาว	วิลาวัลย์	บุรินทร์	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
32	นางสาว	ศิวาพร	โพธิสาร	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
33	นางสาว	อนงค์นาง	คำสะ	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
34	นางสาว	อรนุช	ศรีบุญเรือง	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
35	นางสาว	อุไรรัตน์	ตะเคียนเกลี้ยง	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
36	นางสาว	เจนจิรา	ทองแย้ม	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
37	นางสาว	เอมมิกา	สมเพชร	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
38	นางสาว	โพสิน	สันติทรัพย์พูล	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
39	นาย	ชัยวัฒน์	สีสวาด	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
40	นาย	ทิวากร	บุตรโท	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
41	นาย	ธงชัย	อสีพงษ์	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
42	นาย	วิลาศ	คำอ้วน	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
43	นาย	อนุชา	ร่วมทรัพย์	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
44	นาง	หัตถพันธ์	งามเลิศ	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
45	นางสาว	กนกกาญจน์	ประดาสุข	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
46	นางสาว	กรรณิการ์	อสีพงษ์	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
47	นางสาว	กัญทิมา	แสนพล	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
48	นางสาว	จารุวรรณ	จันทร์สุข	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
49	นางสาว	จินตนา	แช่ลี	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
50	นางสาว	จิราวรรณ	แก้วจิ้น	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
51	นางสาว	จุฑารัตน์	สอดเสน	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
52	นางสาว	ชนากา	ผาธรรม	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
53	นางสาว	ฐิติพร	โคตา	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
54	นางสาว	ณัฐธิกา	สุขสวัสดิ์	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
55	นางสาว	ณัฐพร	มีศิลป์	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
56	นางสาว	ธนิดา	โยโพธิ์	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
57	นางสาว	ธัญญารัตน์	เกษหอม	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
58	นางสาว	ธิดารัตน์	มะยมหิน	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
59	นางสาว	ธิตยาพร	ทองไม้	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
60	นางสาว	นัฐนันท์	สุมาตรา	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี

61	นางสาว	นันทพร	ประทุมวงศ์	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
62	นางสาว	นารีรัตน์	จันทเสน	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
63	นางสาว	บุญมี	บุญสุข	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
64	นางสาว	บุษญา	วงศ์พินิจ	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
65	นางสาว	ปรางทิพย์	อุรารส	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
66	นางสาว	ปรีดาพร	เหมคุณ	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
67	นางสาว	ปาริชาติ	ศิรินัย	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
68	นางสาว	พลอยมณี	หมายสุข	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
69	นางสาว	พิศราภรณ์	ไกรยา	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
70	นางสาว	มุกมณี	วงศ์ขมภู	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
71	นางสาว	ยุพเรศ	รัตนวัน	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
72	นางสาว	รพีภรณ์	พรมสิน	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
73	นางสาว	ระพีพัฒน์	พาโพธิ์	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
74	นางสาว	รัตนา	คุณสม	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
75	นางสาว	วรรณรดา	กว้างทุ่ง	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
76	นางสาว	วารุณี	สาบุตร	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
77	นางสาว	วิยะดา	ราชรินทร์	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
78	นางสาว	วิสุดา	กิ่งคุณ	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
79	นางสาว	ศศิธร	ด้วงนิล	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
80	นางสาว	ศศิธร	น้ำหวาน	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
81	นางสาว	ศิรินภา	อินทร์ธรรม	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
82	นางสาว	ศิริยากร	สุวรรณพันธ์	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
83	นางสาว	ศิริลักษณ์	หวลคณิง	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
84	นางสาว	สุธาทิพย์	ร่มโพธิ์	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
85	นางสาว	สุพัตรา	พุทธาสมศรี	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
86	นางสาว	สุภาพร	พาพรหมมี	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
87	นางสาว	สุรีย์นภา	ศรีรักษา	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
88	นางสาว	อชิรญา	อุดร	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
89	นางสาว	อภิญา	จันทาพีช	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
90	นางสาว	อมรรัตน์	ขุนเพชร	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
91	นางสาว	อริสรา	อัสดร	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
92	นางสาว	อัจฉรา	บุตรเสมียน	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
93	นางสาว	อาภัสรา	ศรีโสดา	คณะกรรมการธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี

94	นางสาว	อารยา	โสพิศ	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
95	นางสาว	เกตแก้ว	บุตรราช	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
96	นางสาว	เจนจิรา	พันธ์งาม	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
97	นางสาว	เยาวลักษณ์	วงศ์พิทักษ์	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
98	นางสาว	เสวนีย์	วรรณทวี	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
99	นางสาว	แพรวพรรณ	พนาคอน	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
100	นาย	ณรงค์ชัย	เสนาจ	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
101	นาย	ถำมพร	บุญเล่ห์	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/การบัญชี
102	นางสาว	กนกพร	พรหมมา	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
103	นางสาว	ฉัตรพร	คำแก่นกลาง	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
104	นาย	อุเทน	วิชาศีล	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
105	นางสาว	จุฑามาศ	พรหมสร	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
106	นางสาว	ฉัฐนันท์	สุภาพ	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
107	นางสาว	ศิรินธาร	โรจนชาติ	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
108	นางสาว	นฤกร	ชินนะภา	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
109	นางสาว	นางสาวรัชตภา	เกติธนกิตต์	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
110	นางสาว	อาภัสรา	นวนอนันท์	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี/เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
111	นางสาว	กนิษฐา	เสาวเวียง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพัฒนาชุมชน
112	นางสาว	กุลนิษฐ์	มูลทา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพัฒนาชุมชน
113	นางสาว	จุฑามาศ	พันธนะ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพัฒนาชุมชน
114	นางสาว	ธัญชนก	มิ่งขวัญ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพัฒนาชุมชน
115	นางสาว	นรินทร์ทิพย์	สายสุนา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพัฒนาชุมชน
116	นางสาว	ปณิตดา	คันทา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพัฒนาชุมชน
117	นาย	นราศักดิ์	บุตรกุล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพัฒนาชุมชน
118	นาย	เมธาพร	ลำหรัย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพัฒนาชุมชน
119	นางสาว	กรรณิการ์	ผลยะมา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/นิเทศศาสตร์
120	นางสาว	ฉัฐริกา	ไชยปัญญา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/นิเทศศาสตร์
121	นางสาว	ลัดดาวัลย์	ฤทธิสาร	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/นิเทศศาสตร์
122	นางสาว	วิภาวดี	ดาวขาว	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/นิเทศศาสตร์
123	นางสาว	เพ็ญญา	จันทร์อ่อน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/นิเทศศาสตร์
124	นางสาว	วาสนา	เมืองจันทร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
125	นางสาว	วิไลลักษณ์	มะโนรัตน์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
126	นางสาว	ศุภารัตน์	อนันตศิลป์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

127	นางสาว	นฤมล	สุระ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ประวัติศาสตร์
128	นางสาว	อรอุทัย	จิริงดา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ประวัติศาสตร์
129	นางสาว	กรองแก้ว	ลิ้มศรี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
130	นางสาว	กานติมา	คำแพง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
131	นางสาว	จุฑามาศ	เหล่าบ้านเหนือ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
132	นางสาว	ชลธิชา	นารี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
133	นางสาว	ทัศนีย์	คำพรม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
134	นางสาว	นรินทิพย์	ทองอ่อน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
135	นางสาว	นฤมล	คุณสม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
136	นางสาว	ปาริชาติ	คำเคน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
137	นางสาว	พรนภา	เหลื่อมคำ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
138	นางสาว	พลอยไพลิน	เวทนา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
139	นางสาว	ลัดดาวัลย์	เสนคำสอน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
140	นางสาว	วสุรีย์	ดั่งหิรัญ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
141	นางสาว	วารุณี	ดวงใหญ่	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
142	นางสาว	วิชญาพร	คุ้มครอง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
143	นางสาว	วิมลณัฐ	ดวงใจ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
144	นางสาว	วีรวรรณ	ตามชัยภูมิ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
145	นางสาว	ศศิธร	บุตรราช	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
146	นางสาว	ศิริัญญา	พรมตา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
147	นางสาว	ศุภพิชญา	วามนตรี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
148	นางสาว	สายธาร	สุริเตอร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
149	นางสาว	สิริกัทร	บุตรราช	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
150	นางสาว	สุธาสินี	โยคะสัย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
151	นางสาว	สุภาวดี	แก้วรักษา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
152	นางสาว	อมรรัตน์	เพ็งแจ่ม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
153	นางสาว	อานิตชานา	ทองใบ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
154	นางสาว	แสงเทียน	สว่างภพ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
155	นาย	ธนชัย	กันหาบุตร	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
156	นาย	ธนวิทย์	กิ่งวงศา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีน
157	นางสาว	กาญจนา	ใจเพ็ง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น
158	นางสาว	จิรภิญญา	สถานพงษ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น
159	นางสาว	จิราภา	นางาม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น

160	นางสาว	ชัชรินทร์	โถทอง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น
161	นางสาว	ผกามาศ	บุญละเอียด	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น
162	นางสาว	พิกุล	บับพาน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น
163	นางสาว	รุจิรา	มหาวงศ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น
164	นางสาว	สุนิศา	รอดแสง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น
165	นางสาว	อรอนงค์	แก้วธานี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น
166	นางสาว	เพ็ญนภา	แต่่มพงษ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น
167	นาย	จักรพันธ์	ทองสนิท	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น
168	นาย	ธนู	คำศรี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น
169	นาย	ปฏิพล	แสงสกุล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น
170	นางสาว	กรวีร์	บุญเนา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
171	นางสาว	กฤตยา	วันแพง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
172	นางสาว	กฤติยา	โสสว่าง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
173	นางสาว	ชนัญชิตา	เริ่มศรี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
174	นางสาว	ชมภูนุช	บุญจันทร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
175	นางสาว	ชัชฎาภรณ์	มะโนรา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
176	นางสาว	ชวีร์พร	ศรีชะใบ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
177	นางสาว	ณัฐธิดา	ชมภูวงศ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
178	นางสาว	ดวงทิพย์	บุชาบุตร	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
179	นางสาว	ทักษิณา	อินแพง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
180	นางสาว	ธัญญาลักษณ์	วังเมือง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
181	นางสาว	ธัญญาเรศ	จันทร์โคตร	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
182	นางสาว	ปทุมรัตน์	สิงห์คำ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
183	นางสาว	ปริชาติ	คำผิง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
184	นางสาว	รจนา	สอนคำแสน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
185	นางสาว	วราภรณ์	ช่อเกษม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
186	นางสาว	ศุภิสรา	แก้วธรรม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
187	นางสาว	สิริวรรณ	หาสุข	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
188	นางสาว	สิริญญา	ทองปัญญา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
189	นางสาว	สุทธิดา	ศรีบาล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
190	นางสาว	สุนิษา	พรหมมา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
191	นางสาว	สุภาวดี	ระวังขนิม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
192	นางสาว	อภิสราร	บุราคร	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ

193	นางสาว	อรอนงค์	ผาโท	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
194	นางสาว	เพ็ญนภา	ประวาท	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
195	นางสาว	เอมิกา	หาญชนะ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
196	นาย	สมชาย	ทองแดง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
197	นางสาว	ชลธิชา	พลชัย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
198	นางสาว	ธัญญาภรณ์	เสนรัตน์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
199	นางสาว	นฤมล	วรรณทอง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
200	นางสาว	บุญชริก	งามแสง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
201	นางสาว	ปิ่นทิศา	เพ็งแจ่ม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
202	นางสาว	ปิยธิดา	พรหมลิล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
203	นางสาว	พิกุล	มุงสิน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
204	นางสาว	รุ่งนภา	พันธ์แก่น	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
205	นางสาว	ศิริกานดา	แก่นพันธ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
206	นางสาว	อนัญญา	ช่วยรักษา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
207	นางสาว	อิสราภรณ์	อินพวง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
208	นางสาว	อุบลวรรณ	ครุณพันธ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
209	นางสาว	ปิยะภาพร	ทองเพชร	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ศิลปะและการออกแบบ
210	นางสาว	สิริกร	เข็มละทอง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ศิลปะและการออกแบบ
211	นางสาว	เอมิกา	สุขประเสริฐ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ศิลปะและการออกแบบ
212	นาย	วัชรวีร์	จิโรจธีรวงศ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ศิลปะและการออกแบบ
213	นางสาว	กนกวรรณ	สุดอนู	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
214	นางสาว	ถนอมวรรณ	หึ่งเทพ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
215	นางสาว	พียดา	นาแว่น	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
216	นางสาว	วราภรณ์	ทองมนต์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
217	นางสาว	สุพัตรา	แสงสาย	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
218	นางสาว	อัมพร	นวลสาร	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
219	นาย	พิชญ	สุทาศรี	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
220	นาย	วทัณญ	เกตุศิริ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
221	นาย	สมคิด	พรำนัก	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
222	นาย	สรารุช	ศรีพรหม	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
223	นาย	สุวรรณชัย	ฉิวตะศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
224	นาง	ชินกฤต	มณีจันทร์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
225	นางสาว	ณัฐทิศา	แผ่นผา	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา

226	นางสาว	ณัฐริดา	ป้องเศร้า	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
227	นางสาว	ทัศนีย์	อุดมสุข	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
228	นางสาว	จิตติมา	กิตติคุณ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
229	นางสาว	ธีระวรรณ	ทองภาพ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
230	นางสาว	ปิยธิดา	สายสิงห์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
231	นางสาว	สลิลทิพย์	ดวงจิตต์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
232	นางสาว	สุนิดา	เกษสุวรรณ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
233	นางสาว	อรณภา	พรสุวรรณ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
234	นางสาว	โยลดดา	ประเสริฐ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
235	นาย	กรภัทร	ทองสุวรรณ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
236	นาย	กรินทร์	บุญมณี	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
237	นาย	กฤติกร	ราศิวังค์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
238	นาย	จักรพงษ์	บุรมย์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
239	นาย	ฐิติมากรณ์	อ่อนนอก	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
240	นาย	ณัฐวุฒิ	อู่ใหม่	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
241	นาย	ธนภัทร	รัตนสุวรรณ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
242	นาย	นายชานน	สันต์สี	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
243	นาย	พชรพล	ศรีรส	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
244	นาย	มงคลชัย	ประคองใจ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
245	นาย	รุ่งทิวา	สมศรี	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
246	นาย	วชิรวิทย์	ธนโชติสมบัติ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
247	นาย	วิษชากร	หงษ์คำพลอย	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
248	นาย	วิทยานันท์	ผกายทอง	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
249	นาย	วุฒิชัย	กุดวิเทศ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
250	นาย	ศิริชัย	สาเกษ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
251	นาย	สพรัฐ	ศรีด้วง	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
252	นาย	อภิสิทธิ์	มหานคร	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
253	นาย	อัษฎาวุธ	ศรีแสนรงค์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
254	นาย	อุกฤษฏ์	สิทธิธร	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
255	นาย	เจนณรงค์	ขันทอง	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
256	นาย	เอกลักษณ์	พักปัญญา	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา
257	นางสาว	วิภาพร	พอใจ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
258	นางสาว	กุลจิรา	จินดาวุฒิกุล	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

259	นางสาว	ชุติมา	จรรยาภักขณานุชิต	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
260	นางสาว	เจนจิรา	แสงทอง	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
261	นาย	ศราวุฒิ	แอนโก	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมซอฟต์แวร์
262	นาย	ศิวกกร	สุระ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมซอฟต์แวร์
263	นางสาว	กิ่งกาญจน์	ศิลามุก	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมโลจิสติกส์
264	นางสาว	ชฎาพร	วงศ์ชินธ์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมโลจิสติกส์
265	นางสาว	ธัญญาเรศ	ศรียงยศ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมโลจิสติกส์
266	นางสาว	สรัญญา	วรรณมา	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมโลจิสติกส์
267	นางสาว	สรลพร	เผติม	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมโลจิสติกส์
268	นางสาว	สุกัญญา	จันทร์ศรี	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมโลจิสติกส์
269	นางสาว	สุพัตรา	พรานัก	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมโลจิสติกส์
270	นางสาว	อรทัย	วันใส	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมโลจิสติกส์
271	นางสาว	อริสา	บุญหวาน	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมโลจิสติกส์
272	นางสาว	อุบลวรรณ	จันทร์เต็ม	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมโลจิสติกส์
273	นาง	ไพรวรินทร์	กัญญาพันธ์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
274	นางสาว	กาญจนาวดี	ใสปาน	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
275	นางสาว	กานติมา	อนันต์กัญญา	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
276	นางสาว	ชลิตา	ไยแสง	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
277	นางสาว	ณัฐรินทร์	ลาสินธุ์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
278	นางสาว	ณัฐวดี	อินทรรรรม	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
279	นางสาว	ธนชพร	ทวีชาติ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
280	นางสาว	นิตติยา	ประกาศรี	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
281	นางสาว	นิธิพร	บุญทอง	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
282	นางสาว	นิภาพร	นางวงศ์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
283	นางสาว	บัณฑิตา	บุญมี	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
284	นางสาว	บัวชมพู	พรมสุข	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
285	นางสาว	ปนัดดา	ผั่นอากาศ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
286	นางสาว	ภณิดา	ศรีชาลี	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
287	นางสาว	รวีสรา	ศรีสว่าง	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
288	นางสาว	รุ่งนภาพร	เทวา	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
289	นางสาว	ลลิตา	ภาษาพรม	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
290	นางสาว	ลินดา	บุญจริง	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
291	นางสาว	วรารณณ์	คำสวาสดี	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน

292	นางสาว	วิชาญดา	จงจำ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
293	นางสาว	วิลันดา	เชิดรังสรรค์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
294	นางสาว	วิลาลินี	ลายเขียน	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
295	นางสาว	ศิริลักษณ์	คชแพทย์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
296	นางสาว	สรัญญา	โคตทะจักร	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
297	นางสาว	สมลथा	พาลี	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
298	นางสาว	สุริษา	คำสอน	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
299	นางสาว	สุวรรณภา	คำแสน	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
300	นางสาว	สุวรรณมา	ศรีศิริ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
301	นางสาว	สไบทอง	อุตสาหะ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
302	นางสาว	อรัญญา	ศรีโวหะ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
303	นางสาว	อักษรสวรรค์	ตุมชาติ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
304	นางสาว	อัญชลี	เชื้อบัณฑิตย์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
305	นางสาว	ไพรัตน์	สีลิว	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
306	นางสาว	ธนพร	อินศิริ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
307	นาย	กรีฑาพล	บุญวงศ์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
308	นาย	อานนท์	อินธิมาศ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
309	นางสาว	ณัฐพร	วงษ์ขันธ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
310	นางสาว	ธินิดา	หวานใจ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
311	นาย	ธนกร	สุขเลิศ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
312	นาย	วิชัย	ตาดไธสงค์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
313	นางสาว	ชุติกานุจน์	นระ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
314	นางสาว	ปิยธิดา	ชมพันธ์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
315	นางสาว	วารุณี	แก้วกล้า	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
316	นางสาว	ณัฐณิชา	ปัดดา	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
317	นางสาว	สุกัญญา	โตมร	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
318	นางสาว	อรวรรณ	จำปาเรือง	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
319	นาย	จิตติ	อุ่มคำ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
320	นาย	พัฒนพงษ์	หาญพิทักษ์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
321	นางสาว	กัญญารัตน์	ไชยนิล	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์
322	นางสาว	จิราภรณ์	โพธิวัฒน์	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์
323	นางสาว	ณิชา	บุบผา	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์
324	นางสาว	บุญถม	อุ้นใจ	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์

325	นางสาว	บุษราภรณ์	ยอดแก้ว	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์
326	นางสาว	รุ่งนภา	ศิริมานพ	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์
327	นางสาว	วริศรา	วังทอง	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์
328	นางสาว	ศศิณา	มะโน	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์
329	นางสาว	ศิริทิพย์	ชาติมนตรี	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์
330	นางสาว	สกุรัตน์	ศรีมุย	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์
331	นางสาว	สุจิตตรา	สนคุ้ม	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์
332	นางสาว	สุรภัทร	พิมพ์พัฒน์	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์
333	นางสาว	อนिता	ลุนจันทร์	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์
334	นาย	ณรงค์ฤทธิ์	คลองแคล้ว	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์
335	นาย	ทารุเทพ	เอกทัน	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์
336	นาย	ธนาวุฒิ	อนุพันธ์	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์
337	นาย	ธีรภัทร์	ศรีรุ่งเรือง	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์
338	นาย	พงษ์พิทักษ์	สีบศรี	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์
339	นาย	ภาณุพงศ์	เครือบุตร	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์
340	นาย	วรรณ	วิลลา	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์
341	นาย	วรพล	ขุนโพน	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/นิติศาสตร์
342	นางสาว	กรศิริ	ดวงศรี	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
343	นางสาว	ชุติกานุจน์	เกษศิริ	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
344	นางสาว	ธนาวรรณ	อินวันนา	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
345	นางสาว	ธิดารัตน์	จ้วจันทิก	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
346	นางสาว	นฤภร	แสงสุรีย์	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
347	นางสาว	ปัทมญา	วิชาชัย	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
348	นางสาว	ปริศนา	สังสะเกต	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
349	นางสาว	ปอรัชญ์	วิเศษพงษ์	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
350	นางสาว	พรทิพย์	ศรีละโคตร	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
351	นางสาว	พัชรา	ทองเชื้อ	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
352	นางสาว	รัตน์ศิยา	พรหมศักดิ์	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
353	นางสาว	วิมาดา	เส็งชื่น	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
354	นางสาว	อภิญา	พันธพัฒน์	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
355	นางสาว	อรทัย	ศรีมันตะ	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
356	นางสาว	อ้อยใจ	ไชยา	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
357	นาย	ขจรภพ	คัลนา	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์

358	นาย	ณัฐพงศ์	บุญลับ	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
359	นาย	ทงศักดิ์	ลีมา	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
360	นาย	พัชรพล	คงยศ	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
361	นาย	วราวุธ	พลคำ	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
362	นาย	วันชัย	พิมศาล	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
363	นาย	สิทธิกร	สมทอง	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
364	นาย	อธิบดี	สีตระการ	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
365	นาย	โสภณวิชฌ์	สายกัลยา	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐประศาสนศาสตร์
366	นางสาว	กัญญารัตน์	กนกแก้ว	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
367	นางสาว	กาญจนา	วีไล	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
368	นางสาว	จินตภา	ใจกัต	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
369	นางสาว	จิราวรรณ	นุตภิบาล	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
370	นางสาว	ณัฐธิดา	แก้วละมุล	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
371	นางสาว	ณัฐวดี	ศรีพล	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
372	นางสาว	ทิวาพร	พันธ์ทอง	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
373	นางสาว	ธณัฐิยา	ไม้หังว่า	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
374	นางสาว	ชนกร	สาลี	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
375	นางสาว	ปริยากร	พรมชาติ	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
376	นางสาว	ปริยานุช	แก้วละมุล	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
377	นางสาว	ปัทมาวดี	มังษา	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
378	นางสาว	ปาริตา	ศรีโคตร	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
379	นางสาว	พรนภา	จารุณี	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
380	นางสาว	วริศรา	โพนบุตร	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
381	นางสาว	วิจิตรา	ลิ้มตะมะ	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
382	นางสาว	วิไลรัตน์	วิจิตรจันทร์	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
383	นางสาว	ศิริลักษณ์	สุระเสน	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
384	นางสาว	สิทธิประภา	โนนสังข์	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
385	นางสาว	สุดารัตน์	อามาตร	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
386	นางสาว	สุริวิภา	พะวงษ์	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
387	นางสาว	อมรรัตน์	สุวรรณรัตน์	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
388	นางสาว	อินทิรา	คำโสภา	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
389	นางสาว	เลิศลักษณ์	องอาจ	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
390	นาย	ชิษณุ	สุกใส	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์

391 นาย	ณรงค์ชัย	สิงหะ	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
392 นาย	ธนกร	บุระณะ	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
393 นาย	ธนาดล	คำแพง	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
394 นาย	ธนิต	อัครอนกलय	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
395 นาย	นายคุณากร	เมืองจันทร์	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
396 นาย	นิติพงษ์	แสงเพชร	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
397 นาย	พิทยา	บุญนำ	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
398 นาย	ยุทธศักดิ์	สุระสิงห์	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
399 นาย	วสุรัตน์	อ่อนทรวง	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
400 นาย	ศรัณย์	จันทกรณ์	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
401 นาย	ศิริเกษ	วรโพธิ์	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
402 นาย	ศุภชัย	จำปาไธ	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
403 นาย	ศุภวัฒน์	ศรีวินัย	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
404 นาย	เจษฎา	วันตะโคตร	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
405 นาย	เอกนรินทร์	ปุยอบ	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์
406 นาย	โฆษิต	ศิริจันทร์	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/รัฐศาสตร์